



ประกาศคณะกรรมการบริหารศูนย์วัฒนธรรมพระนคร  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมพระนคร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ตามประกาศคณะกรรมการบริหารศูนย์วัฒนธรรมพระนคร เรื่อง แนวทาง วิธีการ และหลักเกณฑ์ การพิจารณาในการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ลงวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารศูนย์วัฒนธรรมพระนคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาถ่วงดุล คุณสมบัติในเบื้องต้นของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยผู้ผ่านการพิจารณา ถ่วงดุลคุณสมบัติฯ ได้ดำเนินการแสดงวิสัยทัศน์การพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมพระนครต่อคณะกรรมการบริหาร ศูนย์วัฒนธรรมพระนครแล้วนั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมพระนคร ดังนี้

ลำดับที่ ๑ ดร.ชัยวัฒน์ ถาวรวัฒนยงค์

ลำดับที่ ๒ นายอนันต์ รุ่งพรทวีวัฒน์

โดยให้ผู้ที่ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมพระนครลำดับที่ ๑ ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างในวันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สำนักงานศูนย์วัฒนธรรมพระนคร ชั้น ๑ อาคารศูนย์วัฒนธรรมพระนคร (อาคาร ๑๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในเวลาราชการ ทั้งนี้หากไม่ดำเนินการ จัดทำสัญญาจ้างในวันดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ และให้ผู้ที่ได้รับการสรรหาในลำดับต่อไปเข้าปฏิบัติหน้าที่แทน

หากปรากฏในภายหลังว่าผู้ได้รับการสรรหาขาดคุณสมบัติ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็น ความจริงตามที่ได้รับรองไว้ คณะกรรมการบริหารศูนย์วัฒนธรรมพระนครจะพิจารณาตัดสิทธิ์ผู้ได้รับการสรรหา หรือถือเป็นเหตุที่จะบอกเลิกสัญญาจ้างได้ โดยผู้ได้รับการสรรหาไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น และจะถือว่า แจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าหน้าที่ การพิจารณาสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมพระนครถือเป็นสิทธิ์เด็ดขาดของคณะกรรมการบริหารศูนย์วัฒนธรรมพระนคร

อนึ่ง บัญชีผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครตามประกาศนี้ ให้มีผลใช้บังคับได้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี หากคณะกรรมการบริหารศูนย์วัฒนธรรมพระนครได้จัดให้มีการสรรหาผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก ในภายหลังก่อนครบกำหนด และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการพิจารณาสรรหาในตำแหน่งดังกล่าวใหม่แล้ว ให้ถือว่าบัญชีผู้ผ่านการพิจารณาสรรหาในประกาศนี้เป็นอันยกเลิก

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒



(รองศาสตราจารย์เปรี๊อง กิจรัตน์ภร)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร/

ประธานกรรมการบริหารศูนย์วัฒนธรรมพระนคร